

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

**TRAO QUÀ CHO HỌC SINH
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH “ ĐÔNG ẤM CHO EM”**

Thực hiện nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế nhà trường có một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học sinh có một mùa đông ấm áp, vui xuân đón tết. Liên Đội phối hợp với chữ thập đỏ nhà trường xây dựng kế hoạch và chương trình “Đông ấm cho em” nhân dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Chương trình được sự nhất trí của Ban chỉ ủy, Ban giám hiệu, và sự tham gia ủng hộ nhiệt tình từ các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Nhằm động viên khích lệ những học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sáng ngày 25/01/2023 trường Tiểu học Tô Hiệu đã tổ chức chương trình quyên góp với chủ đề: “Đông ấm cho em”. Với tấm lòng biết yêu thương sẻ chia, các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong toàn trường đã tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc vận động với hy vọng sẽ góp một phần nhỏ bé cùng với cộng đồng để giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đây là hoạt động thường niên của nhà trường trong những năm qua, nhằm phát động tình tương thân tương ái của các thầy cô, các em học sinh với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để chuẩn bị cho chương trình quyên góp, vào giờ chào cờ đầu tuần trước, cô giáo Lê Thị Loan - Tổng phụ trách Đội đã tích cực tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về mục đích, ý nghĩa của chương trình quyên góp ủng hộ vì học sinh nghèo. Ngay từ phút đầu tiên của chương trình quyên góp đã có rất đông học sinh các lớp tham gia ủng hộ với lòng nhiệt tình tràn đầy niềm vui. Mỗi em học sinh đều háo hức mong chờ giây phút được đến bên hòm ủng hộ để được bỏ vào đó số tiền mà mình

đã giành được. Ai cũng hy vọng với số tiền nhỏ của mình sẽ góp phần giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn có áo ấm mặc Tết. Kết thúc buổi quyên góp, toàn trường đã quyên góp được 11.102.000 đồng.

Một số hình ảnh tại buổi quyên góp:



Cô Tổng phụ trách Đội cùng các em ủng hộ chương trình



Các em lớp trưởng đại diện cho lớp lên ủng hộ chương trình

Với số tiền trên, Nhà trường và Liên Đội đã xét tặng 30 suất quà trị giá 300.000 đồng trao cho các em vào sáng ngày 05/02/2024. Đây là những phần quà tuy không lớn nhưng đầy ý nghĩa, góp phần chia sẻ cùng gia đình các em về những khó khăn trong việc chuẩn bị cho con em mình đón Tết. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, của thầy cô và bạn bè đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Đây cũng chính là động lực, là niềm tin cho các em.

Một số hình ảnh tại buổi tặng quà



Cô Trịnh Thị Thuyết – Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Cô Nguyễn Thu Trang – Chủ tịch Công Đoàn nhà trường tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Cô Lê Thị Nga – Trưởng ban Thanh tra nhân dân tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Cô Tô Thị Hồng Nhung – Tổ trưởng Tổ 4, 5 nhà trường tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói “Đông ấm cho em” là chương trình nhân văn, góp phần sẻ chia đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Qua chương trình lan tỏa yêu thương cho các em học sinh biết chia sẻ đến những bạn còn khó khăn hơn mình. Đó không chỉ là những hành động thiết thực giúp học sinh nghèo vươn lên học tốt, viết tiếp ước mơ cho tương lai mà còn trở thành nét đẹp về tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta, giúp cho các em cảm thấy mùa đông thật ấm áp, ngày Tết đến xuân về với nhiều niềm vui tươi rộ hơn.